

## ข้อสั่งการ จ.สระแก้ว

12 - 14 ก.พ.63

**สิ่งแวดล้อม** ท่านผู้ทรงฯ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของจังหวัดในภาพรวม การเชื่อมโยงงานเหตุรำคาญ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ มีระบบการดำเนินงานที่ดี สิ่งที่น่าพอใจให้จังหวัดเฝ้าระวังคือเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่พบอุบัติการณ์ค่อนข้างสูง รวมถึงระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ทำอย่างไรให้ท้องถิ่นมีการดำเนินการซ่อมแซม จะพบที่ อ.อรัญประเทศ ที่มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลทั้ง 3 ระบบ ทั้งนี้ ท่านผู้ทรงฯ รับเรื่องการประสานทีมงานจากส่วนกลางและศูนย์อนามัย ในการพัฒนาแนวทางการจัดการ เพราะหากดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถลดอัตราป่วย อัตราตายได้มากขึ้น ท่าน สธน.กล่าวเสริมว่า ฝากให้รพ. แพทย์ฯ สสจ.สระแก้ว ติดตามประเด็นนี้ด้วย รวมถึงเรื่องขยะจากตลาดโรงเกลือ มีปริมาณมหาศาล บางครั้งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ขยะจากสระแก้วพบว่ากระจายไปจังหวัดอื่นด้วย โรงไฟฟ้าที่จะนำขยะสินค้าจากโรงเกลือ เช่น รองเท้า กระเป๋า พบว่าเมื่อจัดการเผาแล้วให้ปริมาณไฟฟ้าได้น้อย ท่านผู้ทรงฯกล่าวเสริมว่า จากการพูดคุยกับหัวหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดทราบว่า เดิมนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะไม่อนุญาตให้มีโรงงานที่มีมลพิษเยอะ แต่ตอนนี้มีการขอปรับแก้ไขเพราะที่ดินขายไม่ได้ และจะมีการขยายโรงไฟฟ้าที่ได้จากขยะและชีวมวล ท่าน สธน.มอบจังหวัดในการติดตาม เพราะมีผลกับสุขภาพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าวเสริมเรื่องสิ่งปฏิกูลว่า ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี ก็พบปัญหาสิ่งปฏิกูลเช่นกัน มีการผลักดันประเด็นนี้ในคณะกรรมการสาธารณสุขระดับอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวางเป้าหมายให้มีกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูล ทางท้องถิ่นรับในหลักการว่าจะสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จำนวนประชากรในพื้นที่ EEC กับระบบจัดการฯ ดังกล่าว หากไม่มีการรับมือก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องถึงด้านสุขภาพ กรมอนามัยพร้อมผลักดันต่อไปประเด็นนี้

**การจัดการข้อมูล** ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวชื่นชมจังหวัดถึงการจัดการข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ในระยะ 2 - 3 ปีนี้ มีการพัฒนากระบวนการทำงานที่เด่นชัด ทำให้เกิดผลลัพธ์ ท่านให้ข้อเสนอแนะจังหวัดเกี่ยวกับการเขียนส่งผลงานเลิศรัฐ เช่น เรื่องพัฒนาการเด็ก

**กระบวนการนิเทศชี้เป้า** ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ชี้แจงว่าศูนย์อนามัยที่ 6 เห็นความสำคัญในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่และเด็ก วัยรุ่น เดิมการรายงานผลตรวจราชการจะเป็นลักษณะตารางบอกแค่ผลงานว่าดีหรือไม่ดี แต่ไม่เคยชี้เป้าว่าผลที่ออกมาดี ดีจากอะไร ดังนั้นจึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติ นำกระบวนการที่มีผลต่อแม่และเด็กมาวิเคราะห์ จึงได้ผลชี้เป้าว่าอำเภอใดของจังหวัด มีผลงาน/กระบวนการที่ดีอย่างแท้จริง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่ากระบวนการที่ดำเนินงานได้ดีจริงอยู่ที่ไหน สามารถนำมาแลกเปลี่ยนขยายผลกันได้ ซึ่งมีการสอบถามผลวิเคราะห์กระบวนการชี้เป้ากับผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่แล้วพบว่าตรงกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงมีการผลักดันตัวชี้วัดที่นำมาชี้เป้าเชื่อมโยงกับ QOF ด้วย

ผู้สรุปข้อสั่งการ: น.ส.ลลิตา สุขแสงปัญญา